

**BỘ Y TẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /BC-BYT

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO**

**TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021**

*(Tổng hợp đến 11h00 ngày Mừng 5 Tết Tân Sửu - 16/02/2021)*

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Thực hiện Công văn số 14104-CV/VPTW ngày 16/01/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công văn số 267/VPCP-TH ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Bộ Y tế báo cáo về công tác y tế đến ngày Mừng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau:

**A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUẨN BỊ TẾT NGUYÊN ĐÁN**

**I. Chỉ đạo điều hành chung**

Quán triệt và thực hiện nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc tổ chức Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, **Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020** về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Chỉ đạo toàn diện Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ** tăng cường công tác y tế phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, tăng cường công tác bảo đảm về an toàn thực phẩm trước và sau Tết, phòng chống dịch bệnh, tổ chức sẵn sàng làm tốt công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết, bố trí đầy đủ đảm bảo thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân, tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức đón Tết đầm ấm, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

**2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ trực Tết, bảo đảm thường trực gồm:** Trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ,

thảm họa, tai nạn hàng loạt; phòng chống rét cho người bệnh; sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

**3. Yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Y tế thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến hàng ngày** đầy đủ, đúng giờ để tổng hợp gửi Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng. Nội dung báo cáo về công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tình hình an toàn thực phẩm, tình hình đảm bảo cung ứng thuốc phục vụ khám chữa bệnh và các vấn đề khác.

**4. Yêu cầu các đơn vị đảm bảo triển khai các công việc đúng tiến độ,** triển khai các công việc nghiêm túc, đầy đủ ngay sau Tết.

## **II. Công tác phòng chống dịch bệnh**

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Bộ Y tế đã có các văn bản chỉ đạo và đề nghị:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh thường xảy ra trong mùa Đông - Xuân, trong dịp Tết, mùa lễ hội như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do vi rút Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa khác; đồng thời tăng cường công tác kiểm dịch y tế phòng chống dịch bệnh lan truyền qua cửa khẩu...

- Phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ trong thời gian nghỉ Tết để theo dõi, báo cáo ngay khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền thông điệp 5K, phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân. Xây dựng kế hoạch dự trữ vật tư, hóa chất, thiết bị, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

## **III. Công tác khám, chữa bệnh**

Bộ Y tế đã chỉ đạo Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, cụ thể như sau:

**1. Chủ động đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra:** Có phương án thường trực, dự trữ cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hoá chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị, cách ly người bệnh theo đúng các hướng dẫn hiện hành về phòng chống dịch.

**2. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh:** Dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

**3. Tổ chức thăm hỏi và đón Tết cho người bệnh đang điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết**, đặc biệt chú ý người bệnh nghèo, người bệnh thuộc đối tượng chính sách; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã. Thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.

**4. Có phương án dự phòng, chuẩn bị cơ sở điều trị khi dịch xảy ra trên diện rộng**; đảm bảo cấp cứu kịp thời các trường hợp tai nạn giao thông, ngộ độc; nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị tại cơ sở y tế.

**5. Tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị** và thực hiện thường trực của một số bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và bệnh viện ở các địa phương trước và trong dịp Tết.

#### **IV. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm**

**1. Tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Kế hoạch số 1993/KH- BCĐTU'ATTP ngày 21/12/2020** triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021, tập trung vào bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết.

**2. Ban hành Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 11/01/2021** về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết;

**Công văn số 2985/ATTP-NĐTT ngày 24/12/2020** gửi Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.

**3. Chỉ đạo Sở Y tế tham mưu với Ủy ban nhân dân tổ chức thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm**; phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

**4. Tăng cường các hoạt động truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trong ngành y tế từ Trung ương đến địa phương**, duy trì thường xuyên các kíp trực, các đội điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, sẵn sàng phương tiện, lực lượng để tiếp nhận và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm theo đúng Chỉ thị số 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

#### **V. Công tác chuẩn bị thuốc sẵn sàng phục vụ khám chữa bệnh**

Để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và nguy cơ bùng phát

dịch bệnh, Bộ Y tế đã chỉ đạo, yêu cầu các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện trực thuộc Bộ, các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc, các hội, hiệp hội và Tổng công ty Dược như sau:

### **1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương**

- Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu; phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19; thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa Đông – Xuân như sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa.

- Chỉ đạo các bệnh viện, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, găm hàng, tăng giá... và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24/24h và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh, không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Phân công cán bộ chuyên trách trực 24/24h trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để theo dõi, nắm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc trên địa bàn, báo cáo về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).

**2. Các bệnh viện trực thuộc Bộ** chủ động liên hệ với các cơ sở cung ứng thuốc để đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, khẩn trương thực hiện mua sắm bổ sung khi có nguy cơ thiếu thuốc hoặc giao hàng không kịp tiến độ, triển khai kế hoạch dự trữ thuốc đảm bảo sẵn sàng cung ứng thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

**3. Các Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc và Tổng Công ty Dược** tăng cường nguồn cung, xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận đơn đặt hàng của các cơ sở khám, chữa bệnh, không được để xảy ra tình trạng đầu cơ, không lợi dụng dịp tết để tăng giá thuốc.

## **B. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ ĐẾN NGÀY 16/02/2021**

### **I. Tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống**

#### **1. Tình hình dịch COVID-19 (tính đến 12h00 ngày 16/02/2021)**

**1.1. Thế giới** hiện ghi nhận 109.675.071 ca và 2.418.728 trường hợp tử vong do COVID-19 tại 221 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tổng số bệnh nhân COVID-19 hồi phục là 84.213.019 và còn 22.945.619 bệnh nhân đang điều trị, trong đó 97.705 trường hợp bệnh nặng hoặc nguy kịch. Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 28.317.703 trường hợp mắc và 498.203 trường hợp tử vong. Ấn Độ là quốc gia đứng thứ hai thế giới về số trường hợp mắc với 10.925.311 ca nhiễm (155.840 trường hợp tử vong). Tiếp theo là Brazil với 239.895 trường hợp tử vong trong số 9.866.710 ca nhiễm.

Trong vòng 1 tháng qua, số ca mắc mới ghi nhận đã giảm 44,5%, mức giảm lớn nhất và kéo dài nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Việt Nam đứng thứ 172 trên thế giới, thứ 41 Châu Á và thứ 7 Đông Nam Á về số ca mắc COVID-19.

**1.2. Tại Việt Nam:** Từ ngày 25/01/2021 đến nay, đã ghi nhận 681 trường hợp mắc trong nước tại 13 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (499), Quảng Ninh (59), Hồ Chí Minh (36), Hà Nội (33), Gia Lai (27), Bình Dương (06), Bắc Ninh (05), Điện Biên (03), Hưng Yên (03), Hòa Bình (02), Bắc Giang (02), Hải Phòng (01), Hà Giang (01). Tổng số tích lũy trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 của Việt Nam là 2.273, trong đó có 1.341 ca trong nước.

06 tỉnh, thành phố nhiều ngày qua không ghi nhận ca mắc mới, gồm: Hải Phòng (19 ngày), Hòa Bình (16 ngày), Điện Biên (12 ngày), Hà Giang (12 ngày), Bình Dương (11 ngày) và Hưng Yên (08 ngày).

Trong vòng 07 ngày nghỉ Tết vừa qua (từ ngày 10/02/2021 đến 11h00 ngày 16/02/2021) đã ghi nhận tổng cộng 198 trường hợp mắc trong nước tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương (174 ca, chiếm 87.9%), Hà Nội (8 ca, chiếm 4%), Hồ Chí Minh (8 ca, chiếm 4%), Quảng Ninh (7 ca, chiếm 3.5%), Gia Lai (5 ca, chiếm 2.5%) và Bắc Ninh, Bắc Giang chỉ ghi nhận 1 ca.

#### **2. Các dịch bệnh khác**

##### **2.1. Dịch cúm gia cầm**

Theo thông báo của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ ngày 10/02/2021 (Ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết) không có ổ dịch cúm trên gia cầm. Hiện không ghi nhận trường hợp nghi nhiễm cúm A(H7N9), cúm A(H5N1), cúm A(H5N6) trên người.

##### **2.3. Bệnh sốt xuất huyết**

Từ ngày 10/02/2021 (Ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết), cả nước ghi nhận 347 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 31 tỉnh, thành phố, không có tử vong. Tích lũy từ đầu năm 2021 đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết),

cả nước ghi nhận 9.894 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong tại Bình Dương. So với cùng kỳ năm 2020, số mắc giảm 20,1%, tử vong giảm 01 trường hợp.

#### **2.4. Bệnh tay chân miệng**

Từ ngày 10/02/2021 (Ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết), cả nước ghi nhận 360 trường hợp mắc tay chân miệng tại 26 tỉnh, thành phố, không có tử vong. Tích lũy từ đầu năm 2021 đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết), cả nước ghi nhận 7.042 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong.

#### **2.5. Bệnh sốt phát ban nghi sởi**

Từ ngày 10/02/2021 (Ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết), cả nước ghi nhận 02 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, không có tử vong.

Tích lũy từ đầu năm 2021 đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết), cả nước ghi nhận 58 trường hợp mắc, không có tử vong.

#### **2.6. Bệnh do liên cầu lợn**

Từ ngày 10/02/2021 (Ngày 28 tháng Chạp) đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết), cả nước không ghi nhận trường hợp bệnh do liên cầu lợn. Tích lũy từ đầu năm 2021 đến ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết), cả nước ghi nhận 02 trường hợp mắc, không có tử vong.

**2.7. Các dịch bệnh nguy hiểm khác:** Không ghi nhận ổ dịch, không có diễn biến bất thường.

### **3. Các biện pháp đã triển khai phòng, chống dịch trong các ngày Tết**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã khẩn trương, tích cực chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, chi viện nguồn lực chống dịch cho tỉnh Hải Dương và các địa phương khác, cụ thể như sau:

**3.1. Tiếp tục chủ động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg** ngày 28/01/2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

**3.2. Ngày 30 Tết, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến** về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Cùng ngày, Lãnh đạo Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch, công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và thăm hỏi, động viên, chúc Tết các lực lượng đang túc trực, công tác tại các Bệnh viện một số tỉnh, thành phố.

**3.3. Bộ Y tế thành lập, điều bộ phận thường trực cắm chốt tại Văn phòng 2 tại TP. Hồ Chí Minh** do Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng bộ phận hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh. Ngày 29 và 30 Tết, Đoàn công tác đã làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Trung ương và động viên các lực lượng đang túc trực, công tác tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

**3.4. Tiếp tục thực hiện rà soát, truy vết thân tộc, lấy mẫu xét nghiệm** các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh hoặc đi về từ vùng dịch, đặc biệt đã yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ Cẩm Giàng, Hải Dương từ 15/01/2021

đến nay và những người sống cùng nhà phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Bộ Y tế liên tục thông báo cho người dân những địa điểm nguy cơ để người dân biết, khai báo với cơ quan y tế để được sàng lọc, xét nghiệm kịp thời.

**3.5. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông**, các đơn vị công nghệ thông tin xây dựng và hoàn thiện công cụ khai báo y tế cho người dân khi đến các địa điểm công cộng, khu vực tập trung đông người đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả và thuận lợi cho người dân, các tổ chức, đơn vị khi triển khai thực hiện.

**3.6. Các đội cơ động của Bộ Y tế (07 đội)** sẵn sàng triển khai các biện pháp chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán 2021 tại các đơn vị, địa phương theo sự điều động, phân công của Lãnh đạo Bộ.

**3.7. Cập nhật thông tin hằng ngày** về tình hình dịch bệnh; phối hợp với cơ quan viễn thông gửi tin nhắn cho tất cả các thuê bao di động trên cả nước về phòng, chống COVID-19. Xây dựng các thông báo về truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19.

### **3.8. Chỉ đạo và hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các địa phương**

#### **- Tại Tỉnh Hải Dương:**

+ Chiều ngày Mùng 3 Tết, Bộ Y tế đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch, công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Hải Dương về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

+ Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hải Dương của Ban Chỉ đạo Quốc gia (thành lập theo Quyết định số 1124/QĐ-BCĐ ngày 08/02/2021) tiếp tục cắm chốt, hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong công tác giám sát, khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị, truyền thông phòng chống dịch.

+ Yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ tập huấn, chuẩn bị bộ máy nhân sự của Bệnh viện Dã chiến số 3 và hỗ trợ trang thiết bị, nhân sự để tăng cường năng lực xét nghiệm tại Hải Dương. Bộ Y tế cũng tiếp tục điều động 03 đơn vị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ và tổ chức thiết lập ngay các phòng xét nghiệm tại các địa bàn TP. Hải Dương, TP. Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đẩy nhanh hơn nữa công tác lấy mẫu, xét nghiệm tại các địa bàn này. Yêu cầu Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương huy động sinh viên quay lại trường sau dịp nghỉ lễ tết sớm để tăng cường nhân lực lấy mẫu.

**- Tại Thành phố Hồ Chí Minh:** Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế của TP. Hồ Chí Minh triển khai: tiếp tục lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ người nhà của nhân viên công ty VIAGS...; lấy mẫu toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất vì đây là nhóm nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19: thực hiện trong vòng 24 giờ trước khi đi làm, nếu kết quả âm tính mới được đến sân bay làm việc vào ngày hôm sau; tiếp tục rà soát, xét nghiệm nhân viên y tế còn sót của các bệnh viện có liên quan ca bệnh; triển khai truy vết, xét nghiệm mở rộng tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ tiềm ẩn nguồn lây: bến xe, nhà trọ hoặc khu lưu trú công nhân, khu công nghiệp, chợ đầu mối và chợ địa phương.

- **Tại Thành phố Hà Nội:** Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế Hà Nội tiến hành lấy 12.302 mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ nhân viên làm việc tại Sân bay Nội Bài, tất cả các mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp nghi ngờ, nhóm nguy cơ cao: Hà Nội huy động 10.000 đội phòng chống dịch cộng đồng, tiếp tục "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tìm nốt những mảnh ghép dịch tễ trong cộng đồng.

**3.6. Trong các ngày Tết,** Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các tỉnh, thành phố, các Bệnh viện, bệnh viện dã chiến đang điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời tổ chức các Đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch, công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và thăm hỏi, động viên, chúc Tết các lực lượng đang túc trực, công tác tại các Bệnh viện một số tỉnh, thành phố.

Trong đêm 30 Tết, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì Giao ban trực tuyến phòng, chống dịch COVID-19 với 18 điểm cầu đang điều trị bệnh nhân COVID-19 để chỉ đạo công tác khám chữa bệnh và trực tiếp chúc Tết động viên các y, bác sỹ đang tham gia điều trị bệnh nhân.

## **II. Tình hình tổ chức khám chữa bệnh (tính đến 07h00 ngày 16/02/2021)**

Theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, tình hình công tác khám bệnh, chữa bệnh trong 6 ngày nghỉ Tết như sau:

### **1. Thường trực bảo đảm cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân**

Tổng số bệnh nhân (BN) đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 15/02/2021 (tức mùng 4 Tết) là 94.402 BN. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 63.669 BN tăng 29,4% so với cùng ngày Tết Canh Tý, nhập viện điều trị nội trú 29.470 BN, (chiếm 67%) giảm 11,0% so với cùng ngày Tết Canh Tý, chuyển viện 2.562 BN, thực hiện 1.548 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 527 ca phẫu thuật cấp cứu do tai nạn các nguyên nhân. Đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 3.331 trẻ chào đời và cho xuất viện 14.804 BN. Vận chuyển 527 lượt BN bằng xe cứu thương của bệnh viện.

Tổng số BN hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 16/02/2021, tức ngày Mùng 5 Tết là 108.249 BN.

**Tích lũy trong 06 ngày Tết Tân Sửu và so sánh với 06 ngày Tết Canh Tý 2020 (từ 07h00 ngày 10/02/2021 - 07h00 ngày 16/02/2021):**

Trong 6 ngày nghỉ Tết tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện khám, cấp cứu cho 285.309 lượt BN tăng 14,5% so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Nhập viện điều trị nội trú 132.571 lượt BN, giảm 15,6%. Chuyển viện 3.262 BN, thực hiện 10.895 ca phẫu thuật, trong đó 3.262 ca phẫu thuật do tai nạn các nguyên nhân. Đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 16.508 trẻ chào đời và cho xuất viện 14.008 BN điều trị khỏi về nhà ăn Tết. Vận chuyển 3.262 lượt BN bằng xe cứu thương của



bệnh viện. Tổng số BN hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 16/02/2021 tức ngày Mùng 5 Tết là 88.975 BN.

## **2. Tình hình khám cấp cứu tai nạn giao thông**

Tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 4.673 trường hợp, tương đương so với cùng ngày Tết Canh Tý 2020. Số lượt tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi là 2.222 trường hợp, tăng 21,0%, chuyển tuyến trên điều trị 209 trường hợp. Tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 23 ca, tăng 10 ca (77%).

***Tích lũy trong 06 ngày Tết Tân Sửu và so sánh với 06 ngày Tết Canh Tý 2020 (từ 07h00 ngày 10/02/2021 - 07h00 ngày 16/02/2021):***

Tính đến 7 giờ sáng ngày 16/02/2021 tức Mùng 5 Tết, sau 6 ngày nghỉ Tết đã có 29.650 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 2,8% so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 10,4% trong tổng số khám, cấp cứu chung. Trong đó 12.401 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi chiếm 41,8% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 7,9% so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020. Đã có 163 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 23 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020.

## **3. Tai nạn do pháo nổ, chất nổ**

Ghi nhận trong ngày Mùng 4 Tết đã có 6 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, ít hơn 5 ca so với cùng ngày Tết Canh Tý. Không có trường hợp cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, không có tử vong do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ tự chế

***Tích lũy trong 06 ngày Tết Tân Sửu và so sánh với 06 ngày Tết Canh Tý 2020 (từ 07h00 ngày 10/02/2021 - 07h00 ngày 16/02/2021):***

Tính đến 7 giờ sáng ngày Mùng 5 Tết, sau 6 ngày nghỉ Tết đã có 252 trường hợp khám, cấp cứu do Pháo nổ các loại, ít hơn 69 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý, không có ca tử vong. Có 45 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, không có trường hợp tử vong.

## **4. Tai nạn do đánh nhau**

Tổng số ca cấp cứu do đánh nhau là 595 trường hợp, tăng 2,1% so với cùng ngày Tết Canh Tý, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 343 trường hợp, giảm 35,0% so với cùng ngày Tết Canh Tý), có 13 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, không có trường hợp tử vong.

***Tích lũy trong 06 ngày Tết Tân Sửu và so sánh với 06 ngày Tết Canh Tý 2020 (từ 07h00 ngày 10/02/2021 - 07h00 ngày 16/02/2021):***

Trong 6 ngày nghỉ Tết đã có 4.001 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,3% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 73% trong số đó (1.855 ca) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 8 trường hợp tử vong.

### **5. Tai nạn do sinh hoạt, lao động**

Tổng số ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động là 556 trường hợp, giảm 82,3 % so với cùng ngày Tết Canh Tý, trong đó không có trường hợp tử vong.

***Tích lũy trong 06 ngày Tết Tân Sửu và so sánh với 06 ngày Tết Canh Tý 2020 (từ 07h00 ngày 10/02/2021 - 07h00 ngày 16/02/2021):***

Tính đến 7 giờ sáng ngày 16/02/2021 tổng cộng có 3.715 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 6,7% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 10 trường hợp đã tử vong, ít hơn 14 trường hợp so với cùng kỳ Tết Canh Tý.

### **6. Ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá**

Tổng số ca khám, cấp cứu rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn là 194 trường hợp, giảm 54,7% so với cùng ngày Tết Canh Tý . Ghi nhận 93 trường hợp khai rối loạn tiêu hoá, và ngộ độc thức ăn tự chế biến, tăng 75,5%, không có tử vong, và chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm.

### **7. So sánh tình hình cấp cứu tai nạn Tết Tân Sửu 2021 với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020**

So sánh 6 ngày nghỉ Tết từ 7 giờ sáng ngày 10/02/2021 (29 tháng Chạp) đến 7 giờ sáng ngày 16/02/2021 (Mùng 5 Tết) với cùng kỳ Tết Canh Tý, số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông giảm 3,3%, số ca tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong trên đường đến viện tăng 10,2%, nhiều hơn 13 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Số ca khám, cấp cứu do Tai nạn pháo nổ giảm 20,6%. Số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác giảm 54,5%. Số ca khám cấp cứu tai nạn đánh nhau tăng 13,4%, nhưng số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện giảm 27,4%.

## **III. Tình hình ngộ độc thực phẩm**

**1. Theo báo cáo và kết quả giám sát an toàn thực phẩm**, phòng chống ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, 05 viện khu vực gửi về Cục An toàn thực phẩm từ ngày 10/02/2021 đến ngày 16/02/2021 trên toàn quốc không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. Các kíp trực bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm từ Trung ương đến địa phương thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.

**2. Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo** các Viện khu vực, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm/Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương theo dõi, nắm thông tin và xử lý kịp thời trong trường hợp có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.

#### **IV. Tình hình cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân**

Ngành Y tế đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế và cung ứng đầy đủ thuốc kịp thời để phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân.

##### **C. Nhận xét chung**

##### **1. Công tác phòng chống dịch COVID-19**

- Nhìn chung tình hình dịch tại các tỉnh, thành phố đã cơ bản được kiểm soát; 12/13 tỉnh (trừ Hải Dương) có ổ dịch trong cộng đồng đang có xu hướng giảm ca mắc trong ngày. Các ổ dịch tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã được nhanh chóng kiểm soát với các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt.

- Trong số các tỉnh, thành phố, tình hình dịch tại Hải Dương vẫn còn phức tạp có khả năng còn kéo dài khi số lượng ca mắc chưa giảm, đặc biệt tại huyện Cẩm Giàng với các cụm khu công nghiệp số lượng công nhân lớn (60.000 người).

- Nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn luôn thường trực đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khi đã có nhiều trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, đặc biệt khi người dân từ các địa phương quay trở lại làm việc. Khi phát hiện các địa phương trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng cần thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý dịch nhanh hơn một mức, cao hơn một mức; khẩn trương, tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, xét nghiệm, khoanh vùng, xử lý triệt để.

##### **2. Công tác khám chữa bệnh**

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân. Tai nạn giao thông không tăng cả số ca đến khám, cấp cứu và nhập viện, tuy nhiên số ca tử vong không giảm; tai nạn đánh nhau phải nằm viện giảm, tai nạn do pháo nổ giảm so với Tết Canh Tý 2020.

##### **3. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm**

- Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã được toàn ngành Y tế, các địa phương và cơ quan chức năng chủ động triển khai nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm đã góp phần kiểm soát có hiệu quả tình hình ngộ độc thực phẩm đặc biệt các vụ ngộ độc thực phẩm và nguy cơ ô nhiễm thực phẩm cho cộng đồng.

- Các kíp trực thực hiện đầy đủ; các đội điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, sẵn sàng phương tiện, con người để tiếp nhận và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm khi xảy ra.

## **D. Kiến nghị, đề xuất**

### **I. Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19**

**1. Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội** tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, huy động toàn thể hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu năm 2021, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, coi công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm.

**2. Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ:**

- Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh nơi có đường biên giới chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Khẩn trương khởi tố các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.

- Không tổ chức các lễ hội sau Tết Nguyên đán, các sự kiện tập trung đông người; tiếp tục tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, các dịch vụ không thiết yếu; hạn chế du xuân, chúc tết, hạn chế tối đa tập trung đông người. Tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn khi làm việc; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

**3. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương,** chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn. Khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt ổ dịch, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm thuốc men cho tình huống dịch xảy ra lan rộng trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ trong công tác phòng chống dịch.

**4. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến địa phương** có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phát

huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

## **II. Đối với công tác khám chữa bệnh**

Bộ Y tế xây dựng hệ thống giám sát tai nạn giao thông do ngành Y tế dựa trên số liệu cấp cứu tại bệnh viện, vì hệ thống thông tin tai nạn giao thông hiện nay chỉ thống kê các trường hợp có báo động cảnh sát giao thông xử lý, và số tử vong chỉ thu thập những ca tử vong tại hiện trường, những trường hợp nặng vào viện rồi tử vong những ngày sau mà không báo cảnh sát giao thông là không nắm được.

## **III. Đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm**

Các địa phương tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm, trọng tâm tại các nơi đông người, sự kiện, lễ hội, đặc biệt trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trên đây là Báo cáo về công tác y tế đến 11h00 ngày Mùng 5 Tết và trong các ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bộ Y tế trân trọng kính gửi Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Đ/c PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- VPCP: Vụ TH; KGVX;
- BYT: Các Vụ, Cục, TCDS, TTrB, VPB;
- Trang tin điện tử Đảng CSVN (để đưa tin);
- Trang tin điện tử Chính phủ (để đưa tin);
- TTXVN, Đài TNVN, THVN (để đưa tin);
- Báo SKĐS, Cổng TTĐT BYT (để đưa tin);
- Lưu: VT, VPB1.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Đỗ Xuân Tuyên**